



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๐ มูลค่าข่าว ๒๗๗,๕๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“แบบ-เปรมินทร์ทับแก้ว” สาวไทยเชื้อสายจีน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จากเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013 ได้รับคัดเลือก

จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ให้เป็นตัวแทนสาวไทยคนที่ 21 เดินทางไปประกวด “มิสไซนาอินเตอร์เนชันแนลเพนชั่นท์ 2014” ที่ฮ่องกง ในวันที่ 26 ม.ค. สกนี้ ซึ่ง แบบ-เปรมินทร์กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้ไปประกวดเวทีนี้คงเพราะเธอมีเชื้อสายจีนจากทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ แต่ต้องมีการฝึกฝนภาษาจีนกวางตุ้งอีกนิดหน่อย เพราะเป็นภาษาท้องถิ่นของคนจีนฮ่องกง



แบบ-เปรมินทร์ กล่าวต่อว่า การเตรียมตัวไปประกวดมีไม่มากนัก เพราะการประกวดจัดเร็วขึ้น จากเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นเดือนมกราคม ซึ่งตนต้องเดินทางไปในวันที่ ๒๖ ม.ค. นี้ การเตรียมตัวส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการแสดงความสามารถพิเศษ เป็นการแสดงที่จะนำไปโชว์ในชุดวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งผสมผสานระหว่างการแสดงงิ้วและการรำเถิง กลองยาว ซึ่งตนจะต้องสวมชุดงิ้วแล้วมีชุดไทยอยู่ข้างใน เพราะเขาไม่ให้มีการเปลี่ยนชุด พอแสดงงิ้ว

แลน ไชว์ ชิว-รำกลองยาว ชิงแชมป์ภูมิศาสตร์ไซนาที่ฮ่องกง

เสร็จก็จะดึงชุดงิ้วออกกลายเป็นชุดไทยเพื่อแสดงรำเถิง นอกจากนี้ ยังต้องเรียนภาษากวางตุ้งเพิ่มกับ

เล่าชื่อผู้เหอหนาน ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีน โรงเรียนศึกษาภาษาจีนมาเอ็ด ซึ่งเล่าชื่อผู้ ได้ตั้งชื่อจีนให้ตนว่า “หลิน เพ็ช หมิ่น”

หมายถึง ผู้ที่มีความฉลาด ปราดเปรียวว่องไวในตัว การประกวดครั้งนี้นับเป็นเวทีอินเตอร์เวทีแรกของตนเลยรู้สึกตื่นเต้นแต่พยายามบอกตัวเองว่า อย่าเครียด สร้างความมั่นใจด้วยการเป็นตัวของตัวเอง รำเริงอย่างที่เคยเป็น และนำเสนอความเป็นไทยให้กับ



เพื่อนๆ จาก 20 ประเทศที่มาร่วมประกวดได้สัมผัสและรู้จักคนไทยส่วนการแสดงบนเวทีนั้นตนจะทำให้ดีที่สุดอยากให้คนไทยช่วยเป็นกำลังใจ โดยสามารถติดตามการประกวดได้ที่ thaitv3.com

แบบ-เปรมินทร์ ทับแก้ว